

SUPER - เหมือนเดิม ถ้ายากเกิน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... วันก่อน ก็เอามาเข้าบาดตาเซียนให้ลูกค้าและเจ้าหน้าที่การตลาดดูกันไปแล้ว ซึ่งก็กล่าวว่า มันไม่ยากหรอก ถ้ายากจะเกินกำไรในหุ้นที่ใครๆ ก็รู้ว่าเป็นยังไง แต่ที่ทำได้ก็ต้องมีหลักการ โดยหลักการนั้น จะมาจากอะไร หรือ ยังไงก็ตาม ก็อยู่ที่แผนการเก็งกำไรหรือแผนการเล่นไว้ด้วยเสมอ... ถ้าเกิดมันพลิกไม่เป็นไปตามที่คาดหรืออ่านไว้ การปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยลดการเจ็บตัวลง แต่ถ้อยู่ในการคาดการณ์ นั้นแหละครับ กำไรงามๆ ก็จะตามมาให้ท่านเอง ก็เหมือนอย่างที่ว่านั่นแหละ ที่บอกๆ ของอย่างนี้ เวลาพูด เวลาเขียน มันง่าย ลองลงสนามเองสิ หรือ ลองใช้เงินเองสิ มันคนละเรื่องกัน อันนี้ เหนือเมฆก็บอกไปแล้วนะครับว่า สมัยนี้ ไม่ควรใช้คำกล่าวนี้กันแล้ว (เพราะอะไร ก็รู้ๆ กันอยู่นะครับ) เอาเป็นว่า ท่านที่ชอบเก็งกำไร ก็น่าจะเอาไว้เป็นแนวทางก็ได้ หรือ ท่านอาจจะมียุทธวิธีของท่านเองอยู่แล้ว กล่าวมาไปไป เดี่ยวเหมือนสอนจรเข้ให้ว่ายน้ำเอาเปล่าๆ... มาเข้าเรื่องตลาดกันหน่อยดีกว่า ซึ่งมีหลายท่าน ที่ถามกันเข้าไปว่า 1531.68 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมานั้น ต่ำสุดหรือยัง พร้อมขึ้นได้เลยไหม จะเป็นภาพ ของรูปแบบ Double Bottoms ได้หรือไม่... คำตอบของเหนือเมฆ ก็ยังคงเดิม แต่ถ้าจะเอาจริงๆ ในตอนนี้นั้น เพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกหน่อยว่า 1555-1560 ถ้าจะขึ้น ให้ได้แค่นี้ไว้ก่อน หรือดีไม่ตี 1553 ถ้าไม่ผ่าน เหนือเมฆว่าระดับต่ำกว่า 1530 ยังมีโอกาสเกิดขึ้นตามมาได้เสมอ แล้วก็อย่างที่กล่าวออกที่วีไป ถ้าต่ำกว่า 1530 นั้น เดี่ยวจะมีพันธะว่า ระดับที่ลงในระลอกต่อไป จะเอาลงไปถึงไหน (อาจต้องร้องขอชีวิตกันเลย)

ดูตามเกม... ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้ในครั้งที่แล้ว ถ้าจะเล่น ก็เล่นได้โดยอาศัยเกมทางเทคนิค เป็นตัวนำทางไว้ก่อน ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้น เทคนิคมักจะบอกก่อนเสมอ... แล้วก็อย่าเล่นแยะละ แค่งเก็งกำไร

- แนวรับ** : ... 1.64-1.60 ยังน่าสนใจ หรือ ถ้าจะยังไม่ขึ้น ก็อย่าต่ำกว่า 1.55
- เป้าหมาย** : ... 1.75-1.80 หรือตามดูแรงซื้อ ถ้ายังมี ก็ 1.9-1.95 หรือ 2.0 ได้

Price Chart...(SUPER)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SUPER... ถ้าด้วยรูปแบบของราคา หรือ Price Pattern ล่าสุดนั้น การขึ้นแรงๆ ในวันวาน ถือว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือผิดปกติแต่อย่างใด แล้ววันนี้ จะขึ้นแบบแรงๆ เหมือนวันวาน หรือ จะแรงกว่าก็ยิ่งได้ หรือ ถ้าจะนิ่งๆ พักตัวสักวัน ก็ยังไม่แปลกเช่นกัน แต่อย่างไร หากไม่เห็นการพลิกลงมาต่ำกว่า 1.55 เสียก่อน เราก็ยังคงคาดหวังการขึ้นได้ในระยะต่อไป... จริงๆ แล้ว การจะเสียอาการนั้น เราจะใช้ MA. ระยะสั้น คอยตามดู หรือ Run Trend ไปตลอดก็ได้ เรียกว่าวันนี้ จุดหนึ่งอยู่ที่ 1.55 แต่ถ้าขึ้นต่อเนื่อง วันหน้า ก็ใช้ MA. ระยะสั้นนี้ คอยตามดู ลองใช้เส้น MA20days ดูบ้างนะครับ หรือ ลองไปใช้คู่กันคือ MA20days กับ MA40days หาหุ้นดู

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคีย ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้ลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน